

Nữ sinh gốc Việt 17 tuổi i được c Harvard trao học bổng tiến sĩ

Tác Giả: Dân trí

Chúa Nhật, 16 Tháng 9 Năm 2012 03:22

13 tuổi, Alexandria đã học lấy bằng cử nhân theo một chương trình học sớm tại trường trung học ở tiểu bang California ở Los Angeles.

(Dân trí) - Trong khi hầu hết các bạn cùng độ tuổi đang phải tiếp tục trung học, thì cô gái Mỹ gốc Việt Alexandria Huynh, sinh viên tốt nghiệp trường trung học ở Los Angeles, lại chuyển bước vào học tiến sĩ tại trường Đại học Harvard, với học bổng toàn phần.



Alexandria Huynh (trái) là cựu sinh viên tốt nghiệp trường trung học ở tiểu bang California ở Los Angeles năm 2010.

Nữ sinh gốc Việt 17 tuổi, Alexandria Huynh, mới được ba trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có Harvard, trao học bổng toàn phần để làm tiến sĩ ngành Môi trường. Hai trường khác nhận Huynh vào học đại học là các trường danh giá của Mỹ gồm Đại học Yale và Đại học Pennsylvania.

13 tuổi, Alexandria đã học lấy bằng cử nhân theo một chương trình học sớm tại trường trung học ở tiểu bang California ở Los Angeles. Cô bé đã tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân Sinh học danh dự tại trường này vào tháng 6 vừa qua, trở thành cựu sinh viên trường trong năm 2010.

Và nay, Alexandria Huynh được Đại học Yale ở Harvard nhận vào học tiến sĩ với học bổng toàn phần, cũng thêm cựu sinh viên.

Khi học tại Đại học tiểu bang California ở Los Angeles, Huynh là thành viên trong nhóm nghiên cứu của Edith Porter, tiếp tục nghiên cứu về bào tử khuẩn ruột chuột xem chúng phát triển như thế nào với vi khuẩn Salmonella Typhimurium, vi khuẩn gây viêm ruột người.

Sống ở thành phố Torrance, California, Alexandria Huynh là thành viên của Hội danh dự chìa khóa vàng và Hội danh dự Phi Kappa Phi tại Đại học Los Angeles. Huynh đã lĩnh học bổng sinh

Nữ sinh gốc Việt 17 tuổi đầu tiên của Harvard trao học bổng tiến sĩ

Tác Giả: Dân trí

Chúa Nhật, 16 Tháng 9 Năm 2012 03:22

viên tiến sĩ nghiên cứu xuất sắc nhất của Phi Kappa Phi và học bổng sinh viên tiến sĩ nghiên cứu chương trình nghiên cứu học sĩ (EEP) giành cho nữ sinh trong năm.

Nói về thành tích vào đầu học năm 13 tuổi, Alexandria Huynh cho rằng khi đã quyết tâm học tập để theo đuổi những đam mê của mình yêu thích, thì người ta có thể làm mọi điều. “Chương trình EEP mà tôi tham gia có một học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất. Những sinh viên lớn tuổi hơn tôi, và từng trải qua việc học tập như tôi, đã chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích cho chúng tôi. Đây là nguồn giúp đỡ lớn đối với các tân sinh viên.” - Huynh nói.

Cô cho biết chương trình EEP khác hẳn với các chương trình khác và cô phải cố gắng rất nhiều, dành toàn bộ thời gian để học tập.

Cô gái nhỏ nhắn này cũng cho biết rất thích nghiên cứu về môi trường, vì ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh cho người nói chung.

Chương trình EEP của Đại học Tiểu bang California ở Los Angeles nhận những học sinh tài năng, thậm chí mới 11 tuổi, vào đầu học. Alexandria Huynh nằm trong số 20 sinh viên tiến sĩ nghiên cứu trong chương trình EEP năm nay.